

Số: /KH-UBND

Bắc Sơn, ngày tháng 3 năm 2024

## KẾ HOẠCH

### Triển khai thực hiện tuyên truyền về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn huyện Bắc Sơn năm 2024.

Thực hiện Kế hoạch số 53/KH-SVHTTDL ngày 06/3/2024 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn về tuyên truyền công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2024.

Ủy ban nhân dân huyện Bắc Sơn ban hành kế hoạch tuyên truyền về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2024 như sau:

#### I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

##### 1. Mục đích

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu của Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 và triển khai nhiệm vụ công tác phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025; nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, trách nhiệm của gia đình và cộng đồng trong việc thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình.

Tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc giữ gìn, phát huy các giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình, góp phần xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững để gia đình thực sự là tổ ấm của mỗi người và tế bào lành mạnh của xã hội

##### 2. Yêu cầu

Nội dung tuyên truyền phải hiệu quả, thiết thực; bằng nhiều hình thức phong phú, có hình ảnh trực quan minh họa nhằm tác động mạnh mẽ đến ý thức của người dân.

#### II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

##### 1. Nội dung tuyên truyền

Tiếp tục tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

Đề cao vai trò của gia đình, những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam được giữ gìn, phát huy như hiếu, nghĩa, thủy chung, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, cần cù lao động vươn lên trong cuộc sống; phát huy những giá trị văn hóa

của gia đình trong thời kỳ mới như bình đẳng giới, vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình.

Phê phán lối sống thực dụng, ích kỷ, thiếu sự quan tâm chia sẻ lẫn nhau, bạo lực gia đình, xung đột giữa các thế hệ, những tệ nạn xã hội đang xâm nhập vào gia đình như rượu chè, cờ bạc, mại dâm, ma túy, xâm hại tình dục trẻ em, trẻ em vi phạm pháp luật, những biểu hiện tiêu cực trong hôn nhân với người nước ngoài, tảo hôn, quan hệ tình dục và nạo phá thai trước hôn nhân,...

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trọng điểm nhân dịp: Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3; Ngày gia đình Việt Nam 28/6; Tháng hành động phòng, chống bạo lực gia đình; Tháng hành động bình đẳng giới; Ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11;...

Tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiêu biểu xuất sắc của các gia đình văn hóa trong cộng đồng dân cư; các Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình; Chương trình tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình; Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.

## **2. Hình thức tuyên truyền**

Thực hiện tuyên truyền giáo dục trên các phương tiện truyền thông đại chúng; trên Trang thông tin điện tử của huyện; của xã; trên hệ thống đài truyền thanh của huyện; của xã; tuyên truyền giáo dục thông qua sinh hoạt thôn, khối phố hoạt lồng ghép hoạt động của Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững và Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình của địa phương,...

Xây dựng các tin, bài, phóng sự về các hoạt động công tác gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới; giữ gìn và phát huy các giá trị đạo đức lối sống, ứng xử trong gia đình;...

Tổ chức các hoạt động như: Hội nghị tọa đàm, diễn đàn về vấn đề tiền hôn nhân; bạo lực gia đình; kỹ năng ứng xử của thanh thiếu niên trong gia đình; tuyên dương các gia đình trẻ tiêu biểu trong xây dựng gia đình hạnh phúc;...

## **III. KINH PHÍ THỰC HIỆN**

**1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch từ nguồn ngân sách nhà nước** theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành, được cơ quan có thẩm quyền bố trí giao trong dự toán hằng năm cho các cơ quan, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

**2. Kinh phí lồng ghép từ các chương trình, đề án, dự án liên quan;** từ nguồn xã hội hóa của các tổ chức, cá nhân và các nguồn huy động hợp pháp khác (nếu có).

## **IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

### **1. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện**

Tham mưu triển khai có hiệu quả nội dung tại kế hoạch này; tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động tuyên truyền theo quy định.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền ở cấp huyện đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

Tiếp nhận tài liệu tuyên truyền cấp phát cho cơ sở.

## **2. Trung tâm Văn hóa, thể thao và Truyền thông**

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở; tăng cường công tác tuyên truyền về công tác gia đình và các nội dung có liên quan; tăng thời lượng tin, bài tuyên truyền, chú trọng vào các nội dung giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, đăng tải, phát sóng lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức, lối sống gia đình để thu hút sự quan tâm, theo dõi của đông đảo quần chúng Nhân dân.

Thực hiện công tác truyền thông trong các dịp: Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3); Ngày Gia đình Việt Nam (28/6); Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình (tháng 6); Ngày Thế giới xoá bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái (25/11).

## **3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn**

Căn cứ chức năng nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tuyên truyền về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2024;

Đề xuất bố trí nguồn kinh phí triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn quản lý có hiệu quả, đặc biệt chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, trách nhiệm của gia đình và cộng đồng trong việc thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông qua các buổi sinh hoạt tại thôn, khối phố.

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn huyện Bắc Sơn năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Sơn./.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

***Nơi nhận:***

- Sở VH TT & DL tỉnh;
- CT, PCT UBND huyện;
- TTVH TT và TT huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Trang TTĐT huyện;
- Lưu: VT, PVH TT.

**Dương Thị Thép**